

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563

### ส่งออก ‘ข้าวไทย’ ทิศขึ้นคอบาทแข็งผลผลิตต่ำ-7.5 ล้านตันแค่ฝืน

การส่งออกข้าวไทยในปี 2562 ทำได้ 7.5 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบ 6 ปี ถือว่าย่ำแย่แล้ว แต่มาถึงปี 2563 การที่จะผลักดันยอดให้ไปถึงเป้าหมาย 7.5 ล้านตันตามที่กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวกำหนดไม่ใช่เรื่องง่าย ภายใต้สถานการณ์ปัจจัยลบรุนแรงทั้งภัยแล้งกระทบผลผลิต การแข่งขันรุนแรงทั้งผู้นำเข้าหันมาส่งออก ผู้ส่งออกแข่งกันเอง ค่าเงินบาทแข็งค่ากระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน จนผู้ส่งออกเก่าแก่บางรายยอมรับว่า “ข้าวไม่ใช่ธุรกิจที่น่าลงทุน” อีกต่อไป

ล่าสุด ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ คณะทำงานชุดพิเศษซึ่งมีผู้ส่งออกข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าข้าว โรงสีและเกษตรกร จะประชุมกำหนดแนวทางแก้ปัญหาไปด้วยกัน โดยเฉพาะปัญหาผลผลิตต่อไร่ข้าวไทยที่ลดน้อยกว่าคู่แข่ง เช่น ข้าวหอมมะลิได้แค่ 350 กก.ต่อไร่ ข้าวขาว 700-800 กก.ต่อไร่ เทียบกับเวียดนามที่สามารถพัฒนาได้ 1,000 กก.ต่อไร่ และจีนสูงสุด 1,000-2,000 กก.ต่อไร่ ดังนั้น ไทยต้องเพิ่มผลผลิตให้ได้ 1,000-1,500 กิโลกรัม จึงจะเห็นโอกาสแข่งขันกับคู่แข่งได้

แนวทางหลัก คือ การส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ข้าวทุกประเภททั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวขาว ข้าวเหนียวให้มีความหลากหลายตอบโจทย์ที่ตลาดต้องการ และที่สำคัญจะต้องให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีความนุ่ม และอายุการเพาะปลูกไม่เกิน 120 วัน

“การพัฒนาพันธุ์ให้มีความเสถียรต้องใช้เวลา 3-5 ปี ซึ่งนานเกินไป ไทยควรเร่งให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอันดับแรก ก่อนที่ไทยจะกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 3 รองจากอินเดีย และเวียดนามภายใน 3 ปีนี้ และปัญหานี้เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ต้องขอความเห็นจากโรงสีด้วย เพราะปัจจุบันโรงสีใช้กำลังการผลิตเพียง 30-32 ล้านตัน จากทั้งหมดที่มี 120 ล้านตันต่อปี”

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในปี 2563 ปัจจัยสนับสนุนการส่งออกน้อยมาก โดยระยะสั้นมีเพียงผลจากไวรัสโคโรนา (COVID 19) ที่ทำให้หลายประเทศเร่งนำเข้าสต็อกสำรองไว้ เช่น ฮองกง สิงคโปร์ และจีน ส่วนตลาดอื่น เช่น อินโดนีเซีย มีแนวโน้มจะนำเข้าข้าวเพิ่มจาก 2-3 แสนตัน เป็น 1 ล้านตันในปีนี้ แต่จะเริ่มในช่วงครึ่งปีหลัง

ขณะที่ปัจจัยปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลงมีผลให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึ้น ขณะที่จีนมีสต็อกข้าวในประเทศ 120 ล้านตัน มีโอกาสส่งออกเพิ่มจากปีก่อน 2.6-2.7 เป็น 3.5-4 ล้านตันในปีนี้ ซึ่งจะทำให้ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยลดลง และเวียดนามพัฒนาพันธุ์ข้าวมาแย่งส่วนแบ่งตลาดในฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน และเวียดนามยังได้เปรียบจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีข้าวในตลาดยุโรปด้วย

ขณะที่ปัจจัยบวกมีเพียงค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่า แต่ก็ยังมีโอกาสจะผันผวน และปัจจุบันราคาข้าวขาวไทยตันละ 440-445 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอมมะลิตันละ 1,200 เหรียญสหรัฐ แพงกว่าเวียดนาม และเมียนมา ตันละ 360 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอมเวียดนามตันละ 600-700 เหรียญสหรัฐ

“การหาตลาดใหม่เป็นเรื่องยาก เพราะปัจจุบันตลาดส่งออกข้าวไทยไปทุกประเทศทั่วโลกแล้ว ไทยต้องแก้ปัญหาที่ไม่สามารถรักษาสัดส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ว่าจะทำให้อย่างไรให้กลับมาขยายตัว พื้นส่วนแบ่งตลาดให้ดีขึ้นได้”

ขณะที่ตลาดในประเทศซึ่งแต่ละปีบริโภคปีละ 9-10 ล้านตัน นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า ปีนี้สถานการณ์ตลาดข้าวภายในประเทศลดลงจากปัญหาไวรัสโคโรนาทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงกระทบธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งคาดว่าในช่วงไตรมาส 1 ความต้องการบริโภคในประเทศจะหายไป 20% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีปริมาณ 1.5 ล้านตัน

หากสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้คาดว่าจะกลับมาดีขึ้น ด้านราคาข้าวภายในประเทศ กก.ละ 12.50 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม กก.ละ 11.50 บาท ส่วนราคาข้าวหอมมะลิทรงตัว กก.ละ 40 บาท โดยถุงขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 200 บาท

“ผลจากภาคการส่งออกลดลงทำให้ผู้ส่งออกข้าวหันมาแข่งขันในตลาดข้าวถุงภายในประเทศมากขึ้น มีการส่งเสริมการตลาดมากขึ้น และต้องจับตามผลผลิตข้าวนาปรังที่จะเริ่มปลูกในเดือนพฤษภาคมนี้ว่าผลผลิตมากขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะข้าวเหนียวที่อาจลดลง ซึ่งจะมีผลให้ราคาสูงขึ้น”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## ทวงคืนแชมป์ข้าว! “ประภัตร” แท้กทีมผู้ส่งออกพัฒนาข้าวไทย ไฟเขียว 2 พันธุ์ข้าวพื้นนุ่ม เจาะตลาดใหม่

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่ได้มีนโยบายในการพัฒนาข้าวไทยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยได้มอบหมายให้กรมการข้าวดำเนินการปรับปรุงคุณภาพข้าวไทย รวมทั้งวิจัยพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 กรมการข้าวได้หารือร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและแก้ไขอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การแข่งขันของตลาดโลก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นประธาน และอธิบดีกรมการข้าว เป็นรองประธานกรรมการ ตลอดจนกรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวไทย เป็นกรรมการ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาวิจัย และพิจารณาการผลิตข้าวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งแก้ไขปัญหาของข้าวไทยทั้งภาคการผลิตและการตลาด รวมทั้งติดตามและกำกับดูแล ต่อไป

“การประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้สั่งการให้เร่งเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมชาวนาปลูกข้าว นุ่มซึ่งให้ผลผลิตสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ต้นทุนต่ำ อาทิ กข 77 กข 79 และ กข 81 เป็นต้น โดยให้กรมการข้าวจำแนกพันธุ์ข้าว นุ่มทุกชนิดที่ขึ้นทะเบียนรับรอง รวมถึงพันธุ์ที่กำลัง

ทดสอบทุกชนิด รวมถึงรายละเอียด คุณสมบัติการปลูก ผลผลิต คุณภาพอย่างไร และสำรวจเมล็ดพันธุ์เพียงพอมีความพร้อมที่จะปลูกมากน้อยแค่ไหน และให้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจพื้นที่เพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนแต่ละจังหวัด เพื่อดูความเหมาะสมในการส่งเสริมการปลูกข้าวนุ่มแต่ละชนิดในพื้นที่ต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด” นายประภัตรกล่าว

นายประภัตรกล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าวที่ได้หารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบหมายให้กรมการข้าวรับข้อมูลการส่งออกข้าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อนำไปปรับใช้ในการผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลก รวมทั้งในปีงบประมาณ 2564 กองวิจัยและพัฒนาข้าวได้จัดทำข้อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว จำนวน 12 แผนงาน งบประมาณ 362 ล้านบาท ผ่านแหล่งเงินทุนจาก สกสว.

นอกจากนี้จัดให้มีการประกวดข้าวในระดับประเทศ เพื่อพิจารณาว่ามีข้าวพันธุ์ใดบ้างที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการสนับสนุนเพื่อการส่งออก โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการประกวดข้าวโลก ตลอดจนให้กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาพันธุ์ข้าวและจัดทำแผนการปลูกข้าวที่จะแนะนำให้เกษตรกรปลูกให้สอดคล้องกับการตลาด

ทั้งนี้ การพัฒนาพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวที่ได้มีการรับรองพันธุ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2478-2562 ได้รับรองพันธุ์ข้าวมาแล้ว จำนวน 154 พันธุ์ และในปี 2563 เตรียมเสนอรับรองข้าวสายพันธุ์ดีเด่น 2 ชนิด ได้แก่ 1 สายพันธุ์ PSL07023-CNT-18-2-1-3 ลักษณะเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 110-115 วัน (หว่านน้ำตม) 115-120 วัน (ปักดำ) ความสูง 104 ซม. ต้นแข็ง ไม่หักล้ม ทนทานต่อสภาพอากาศเย็น ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 862 กก./ไร่ ศักยภาพให้ผลผลิตสูงถึง 1,400 กก./ไร่ ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ เหมาะสำหรับทำข้าวหนึ่ง และผลิตภัณท์เส้น และ 2.สายพันธุ์ PTT03019-18-2-7-4 ลักษณะเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว นานหว่าน 114-123 วัน ปักดำ 116-128 วัน ทรงกอตั้ง ต้นแข็ง ความสูง 125 ซม. มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงถึง 1,053 กก./ไร่ ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 50.7% ข้าวสุกนุ่มค่อนข้างเหนียว และไม่มีกลิ่นหอม  
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **เอกชนสวนพาณิชย์ส่งออกข้าวปี’63 ได้แค่ 7 ล้าน**

นายเกียรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2562 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 7.58 ล้านตัน ลดลง 32.50% จากปี 2561 ที่มีปริมาณ 11.23 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 8 ล้านตัน ส่วนในปี 2563 ตั้งเป้าหมายการส่งออกปริมาณ 7.5 ล้านตัน เป็นผลจากภัยแล้งกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวลดลง ล่าสุดเดือนมกราคม ได้ออกใบอนุญาตส่งออกไปแล้ว 669,000 ตัน

โดยกรมการค้าต่างประเทศยังคงมุ่งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์) ทั้งในรูปแบบการจัดคณะผู้แทนการค้า และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ สำหรับแผนในปีนี้จะจัดคณะผู้แทนการค้า เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในประเทศที่เป็นลูกค้าหลัก

อาทิ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ 1.ภูมิภาคเอเชีย จัดงาน FOODEX 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น และงาน China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 2.ภูมิภาคยุโรปจัดงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์นานาชาติ BIOFACH 2020 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 3.ภูมิภาคตะวันออกกลาง จัดงาน Gulfood 2020 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากนี้ กรมได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดคณะผู้แทนการค้าฯเดินทางไปเจรจาธุรกิจในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ เช่น แอฟริกาใต้ เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมจะมุ่งเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทยในตลาดโลก

“กรมในฐานะคนขายได้ไปพบลูกค้าในประเทศต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลว่าลูกค้าต้องการของลูกค้า นำมาขยายผลในการทำตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การส่งออกเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กรมการข้าว กรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และอาจพิจารณาเชิญสถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเข้าร่วมด้วย เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด นำร่องในข้าว กข.79 คาดว่าจะหารือกันในวันที่ 14 ก.พ.นี้ และจะมุ่งกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทย”

สำหรับความคืบหน้าในการเจรจาขายข้าวจีทูจีรัฐบาลจีนนั้น กรมได้ประสานให้มีการส่งข้าวเพียงชนิดเดียว ปริมาณ 100,000 ตัน เพื่อผลักดันให้สามารถส่งออกได้เร็วขึ้น คาดว่าจะมีการหารืออีกรอบหลังวันหยุดเทศกาลตรุษจีน

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าแผนการจัดงานในปีนี้ลดลงจากแผนในปี 2562 ที่จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้าในสิงคโปร์ ฮองกง ตุรกี เยอรมนี มาเลเซีย เข้าร่วม

งานแสดงสินค้านานาชาติ คือ BIOFACH2019 ประเทศเยอรมนี งาน Gulfood 2019 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ งาน CAEXPO ที่ประเทศจีน และมีการพบกับผู้นำเข้าฮองกง 32 ราย ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การวิจัยและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย รวมถึงการจัดประชุมคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Reserve Board : AFSRB) และเข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX-World of Food Asia 2019

ด้าน นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชียโกลเด็นไรซ์ จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภาพรวมการส่งออกในไตรมาสแรกปีนี้คาดว่าจะเฉลี่ยที่เดือนละ 3-5 แสนตัน จากนั้นช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม จะแย่งไปอีก จากปัจจัยหลักปีนี้ไทยประสบภัยแล้งไม่มีข้าว ประกอบกับราคาข้าวไทยยังสูงกว่าราคาข้าวคู่แข่ง ในด้านตลาดส่งออกถามว่าเมื่อมีวิกฤตไวรัสโคโรนาจะมีการตุนสต็อกมากขึ้นหรือไม่ มองว่าอาจจะมียอร์เดอร์เพิ่มมาบ้างแต่ไม่มาก ส่วนตลาดฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเท่าที่ติดตามสถานการณ์ก็ยังไม่จำเป็นต้องนำเข้าช่วงนี้ ดังนั้น การส่งออกปี 2563 น่าจะทำได้ 7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว ต้องดูว่าปริมาณฝนจะเป็นอย่างไร มาเร็วหรือไม่

“ปีก่อนไทยเกิดปรากฏการณ์ว่า ผลผลิตเท่าเดิม 30 ล้านตัน เป็นข้าวสาร 20-21 ล้านตัน ส่งออกได้ลดลงเหลือ 7.5 ล้านตันจากปกติ 10 ล้านตัน บริโภคภายในเท่าเดิม 10 ล้านตัน เท่ากับว่าสต็อกเราต้องมีเหลือมาก ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวบริโภคภายในต้องลดลง แต่ในทางความเป็นจริงราคาภายในกลับไม่ลดลง ผมว่าเราควรทบทวนตัวเลขเกี่ยวกับข้าวกันดูว่ามีอะไรที่ผิดปกติ”

นายสมบัติกล่าวว่า เอเชียฯปี 2562 ส่งออกได้ประมาณ 13-14% ของภาพรวมการส่งออก หรือประมาณ 9.75 แสนตัน-1.05 ล้านตัน ส่วนในปีนี้ก็พยายามรักษาสัดส่วนนี้ไว้ให้ได้แต่ไม่ถนัด เพราะไม่มีข้าวถึงจะไปหาตลาดใหม่ก็ไม่มีประโยชน์ การแข่งขันกับผู้ส่งออกรายเล็ก รายกลางก็รุนแรงขึ้น

ขณะที่นายศุภชัย วรภิญญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรรโรธ จำกัดที่มองไปในทิศทางเดียวกันว่า การส่งออกปีนี้น่าจะทำได้ 7 ล้านตัน ปัจจัยหลักมาจากค่าบาท ภาวะแล้งของไทย ขณะที่ผลผลิตข้าวเพื่อนบ้านยังดี ช่วงต้นปีที่ผ่านมาไทยสามารถทำตลาดปลายข้าวท่อนได้ดี มีราคาสูงถึงเกือบ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน สูงกว่าเดิมตันละ 10-20 เหรียญสหรัฐ โดยจีนนำเข้าไปทำเส้นก๋วยเตี๋ยว ส่วนข้าวชนิดอื่นก็ยังมีออเดอร์ปกติไม่สะดุด แต่จีนมีสต็อกข้าวปริมาณมากทำให้การสั่งซื้อไม่ได้หวือหวามากนัก ไม่มีการส่งไปตุนสต็อกเพราะข้าวหอมที่ส่งไปครบหมดแล้วและอยู่ระหว่างการเคลียร์สินค้าจากท่าเรือหลังเปิดตรุษจีนยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่ มีแรงให้ส่งมอบให้เร็วขึ้นบ้าง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### ผู้ส่งออกข้าวไทย หวั่นปีนี้ร่วง 'อันดับ 3'

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ประเมินว่า ปี 2563 การส่งออกข้าวไทย จะมีปริมาณ 7.5 ล้านตัน หรือมี มูลค่ากว่า 4,200 ล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวได้เพียง 7.58 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ส่งออกได้ถึง 11 ล้านตัน ถือว่าต่ำสุดในรอบ 6 ปี นับจากปี 2556 ส่งออกได้เพียง 6.6 ล้านตัน โดยข้าวที่ส่งออกลดลงมากที่สุดคือ ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ ปัจจัยสำคัญมาจากปัญหาค่าเงินบาทแข็งกว่าประเทศคู่แข่งถึง 40 % แม้ขณะนี้เงินบาทจะอ่อนค่าลง แต่กลับทำให้ผู้ซื้อกังวลกับความผันผวน เพราะมีการปรับขึ้น-ลงเร็ว จึงอยากให้ค่าเงินมีเสถียรภาพมากกว่านี้

รวมทั้ง คุณภาพข้าวไทยไม่ได้รับการพัฒนามีแต่ข้าวพื้นแข็ง ขณะที่ความนิยมบริโภคข้าวเหนียวมีมากขึ้นทำให้เป็นสินค้าที่เข้ามาทดแทนข้าวไทยในทุกตลาด นอกจากนี้ จีนที่เคยเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ก็กลับมาเป็นผู้ส่งออก

โดยขณะนี้ ภาครัฐเริ่มต้นตัวพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นนุ่ม ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนอยู่ระหว่างการเริ่มทดลองปลูกจะต้องเร่งให้มีการรับรองพันธุ์ คาดว่าไทยจะมีข้าวพันธุ์ใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาดได้ แต่ก็คงต้องใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีถึงจะเข้าถึงตลาดข้าวของไทยได้ ซึ่งในปีนี้น่าจะต้องประคองสถานการณ์ไปก่อน

“สิ่งที่ชาวนากังวลคือหากปลูกข้าวพันธุ์ใหม่จะขายได้หรือไม่ ราคาดีหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร”

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปีนี้จะเป็นปีที่เหนื่อยของการส่งออกข้าวไทย เพราะมีปัจจัยท้าทายทั้งการแข็งค่าของเงินบาท ภัยแล้ง อีกทั้งประเทศคู่แข่งที่สำคัญ เช่น เวียดนาม มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มข้าวหอมและข้าวพื้นนุ่ม และมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทย ทำให้สามารถเสนอขายได้ในระดับที่ต่ำกว่าข้าวไทย ส่งผลให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญของไทย เช่น จีน ฮองกง ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย อีกทั้ง เวียดนาม ยังทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป ทำให้เวียดนามมีโอกาสขยายตลาดส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปและในกลุ่มสมาชิกซีพีทีพีพีมากขึ้น เนื่องจากสหภาพยุโรปให้โควตานำเข้าข้าวแก่เวียดนามปีละ 80,000 ตัน ในอัตราภาษี 0%

“ปัจจัยท้าทายต่างๆ ทำให้ปีนี้ ไทยอาจส่งออกข้าวมาอยู่อันดับ 3 โดยเวียดนามจะมาอยู่อันดับ 2 และอันดับ 1 อินเดีย ซึ่งก็ถือว่าเป็นแรกประวัติศาสตร์เป็นไปได้”

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## กัตฟันแล้ง “ต้นทุนข้าวพุ่ง-เตียงกำลังซื้อหด”

นายระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนและทั่วโลกต่างยกเลิกแผนการท่องเที่ยวไปนั้นจะมีผลทำให้การบริโภคในประเทศลดลง ลามการบริโภคข้าวในประเทศลดลงตามไปด้วย

“ความจริงราคาของเนื้อข้าว ชนิดข้าวขาว 5% ปรับตัวขึ้นมาสูงมาก และในอนาคตอาจจะปรับตัวสูงขึ้นไปอีก เพราะเกิดจากปัญหาภัยแล้ง แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้หลายผู้ประกอบการพยายามที่จะประคองราคาไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค ทั้งที่ความจริงต้นทุนของข้าวที่เป็นราคาของต้นทุนข้าวที่สอดคล้องกับราคาข้าวถุงไม่มีหลงเหลืออยู่แล้ว”

นายระพีพัชญ์ กล่าวว่า ราคาปรับข้าวถุง จะเป็นราคาที่ปรับในห้างโมเดิร์นเทรดช้าที่สุด เพราะเวลาที่จะปรับราคาใหม่กับห้างในแต่ละครั้งจะต้องแจ้งกับห้างโมเดิร์นเทรด์ก่อนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 25 วัน ถึงจะปรับราคาได้ เพราะฉะนั้นราคาที่อยู่ในท้องตลาดไม่สะท้อนความเป็นจริงที่ขายในปัจจุบัน

“จากปัญหารุมขมที่เผชิญทั้งภัยแล้งนักท่องเที่ยว กำลังจะทำแคมเปญร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมารับประทานข้าวกันมากขึ้น เพราะปัจจัยอื่นที่ทำให้การบริโภคข้าวลดน้อยลง เพราะมีอาหารอื่นให้เลือกเข้ามาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพืชฯ”

นายระพีพัชญ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนเข้าใจผิดคิดว่าการบริโภคข้าวทำให้อ้วนนั้นไม่จริง เพราะคาร์โบไฮเดรตที่วัฒนธรรมตะวันตกกล่าวอ้างนั้นเป็นคนละชนิดกัน คาร์โบไฮเดรตชนิดนั้นคือ ขนมปัง ดังนั้นเมื่อการสื่อสารผิดก็ส่งผลทำให้บางคนเลิกบริโภคข้าวไป หรือรับประทานเพียงบางมื้อเท่านั้น ต่อไปทางสมาคมจะมีกิจกรรมรณรงค์ในอนาคต อาทิ สโลแกน “รักชานา ให้รับประทานข้าว”

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## “พาณิชย์”เคาะจ่ายชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าวงวดที่ 15 มี 3 ชนิดได้เงิน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 15 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกหอมมะลิ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน

สำหรับการชดเชยส่วนต่าง เกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 9-15 ก.พ.2563 จะได้รับการชดเชย โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 8,223.31 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 1,776.69 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตลาดตันละ 10,129.04 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 870.96 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตลาดตันละ 14,670.47 บาท ได้รับชดเชยตันละ 329.53 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตลาดตันละ 14,008.15 บาท ไม่ได้รับชดเชย และราคาข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 18,160.83 บาท ไม่ได้รับชดเชยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 15 รัฐบาลจ่ายชดเชยลดลง มีข้าวที่ต้องจ่ายเพียงแค่ 3 ชนิด เพราะราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้าได้ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากมาตรการเสริมที่รัฐบาลได้นำมาใช้ ทั้งการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตันละ 1,500 บาท

ทำให้เกษตรกรชะลอการนำข้าวออกไปขาย การช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการค้าข้าวในการรวบรวมข้าวและเก็บสต็อก ทำให้มีการดึงผลผลิตข้าวส่วนเกินออกจากตลาด และผลผลิตข้าวลดลง ทำให้โรงสีและพ่อค้าข้าวแย่งกันซื้อข้าวเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มงวดต่อไปจะซดเขย่น้อยลงอีก

ส่วนผลจากการคำนวณส่วนต่าง งวดที่ 15 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ ข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับเงินรวม 53,300.7 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุม ได้เงินรวม 21,774 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้เงินรวม 4,613.42 บาท

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 14 ต้น ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ต้น ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครั้วเรือนละ 30 ต้น ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ครั้วเรือนละ 25 ต้น และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ต้น แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด  
ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) ที่ส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันทางการค้า ประกอบกับมีการจำกัดการเดินทางของประชาชนชาวจีน โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ขณะที่วงการค้าคาดว่าผลผลิตข้าวฤดูใหม่ (winter-spring crop) จะมีข้าวออกสู่ตลาดปริมาณสูงสุดในช่วงปลายเดือนนี้

สมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association; VFA) คาดว่าในปี 2020 นี้ จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าความต้องการข้าวจากต่างประเทศจะมีอย่างต่อเนื่องเพราะราคาข้าวเวียดนามสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆได้ ส่วนการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คาดว่าจะไม่มีผลต่อการส่งออกไปยังประเทศจีน

กรมศุลกากร (the General Department of Customs) รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2563 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 410,855 ตัน มูลค่าประมาณ 196.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลงประมาณ 17.8% และ 13.8% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 (เดือนธันวาคม 2562 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 499,573 ตัน มูลค่าประมาณ 227.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และปริมาณลดลง 6.1% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 0.59% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 โดยราคาส่งออกเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2563 อยู่ที่ประมาณ 478.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.8% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562

ทั้งนี้ ประเทศที่เวียดนามส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2563 รายใหญ่ที่สุดเป็นประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเวียดนามส่งออกประมาณ 0.135 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 61.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 39.3% และ 32.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ตามด้วยอิรักประมาณ 0.06 ล้านตัน มูลค่าประมาณ

31.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มาเลเซียประมาณ 0.027 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 12.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 101.19% และ 63.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) จีนประมาณ 0.018 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 10.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 121.3% และ 176.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) กาน่าประมาณ 0.0147 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 7.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 11.51% และ 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โมซัมบิกประมาณ 0.0126 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 6.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สิงคโปร์ประมาณ 6,219 ตัน มูลค่าประมาณ 3.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 8.97% และ 16.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ไ오วีร์โคสต์ประมาณ 5,891 ตัน มูลค่าประมาณ 2.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 72.31% และ 73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ฮองกงประมาณ 4,657 ตัน มูลค่าประมาณ 2.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 84.07% และ 80.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประมาณ 3,597 ตัน มูลค่าประมาณ 1.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 40.61% และ 41.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนธันวาคม 2562 เวียดนามส่งออกข้าว 495,811 ตัน ลดลงประมาณ 34.1% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ส่งออกประมาณ 369,777 ตัน

โดยในเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 408,518 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 184 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 114 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 2,601 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 2,316 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 6,361 ตัน ข้าวหอมจำนวน 53,932 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 21,785 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 275,685 ตัน ตลาดแอฟริกา 113,621 ตัน ตลาดยุโรปและกลุ่ม CIS จำนวน 2,665 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 95,501 ตัน ตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียจำนวน 6,685 ตัน และตลาดอื่นๆ 1,654 ตัน

ทั้งนี้ในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม) เวียดนามส่งออกข้าวรวม 6,609,381 ตัน เพิ่มขึ้น 0.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,592,150 ตัน ในปี 2561 โดยชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 3,192,709 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 59,575 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 151,251 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 161,557 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 198,132 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 518,231 ตัน ข้าวหอมจำนวน 1,914,585 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 413,341 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 4,351,370 ตัน ตลาดแอฟริกา 1,416,769 ตัน ตลาดยุโรปและกลุ่ม CIS จำนวน 102,680 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 468,421 ตัน ตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียจำนวน 245,664 ตัน และตลาดอื่นๆ 24,477 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

## **กัมพูชา**

เว็บไซต์ Mekong Oryza รายงานราคาข้าวของกัมพูชาระหว่างวันที่ 3-16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยข้าวหอมเกรดพรีเมียม 5% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 840 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers)) ข้าวหอมเกรดพรีเมียม 10% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 835 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี ข้าวหอม 5% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 830 เหรียญสหรัฐฯ



ต่อตัน เอฟโอบี (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers)) ข้าวหอม 10% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 825 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ข้าวหอม Sen Kra Ob 5% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 710 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers)) และข้าวหอม Sen Kra Ob 10% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 705 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ส่วนข้าวอินทรีย์ ข้าวหอม 5% (Organic (Phka Malis) Jasmine Rice 92% Wet Season) ราคาที่ 1,340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี และข้าวกล้องหอม 5% (Organic (Phka Malis) Brown Jasmine Rice 92% Wet Season) ราคาที่ 1,210 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ที่มา *Oryza.com*

## **ฟิลิปปินส์**

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีจำนวนประมาณ 2.675 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 84 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) ต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 13.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.098 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.551 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.525 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 436.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.097 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 19.6% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 16 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นประมาณ 9.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.481 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.952 ล้านตัน ลดลงประมาณ 21.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.205 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 35.6% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 30 วัน) และลดลงประมาณ 5.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.009 ล้านตัน ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.198 ล้านตัน ลดลงประมาณ 3.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.248 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 44.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 37 วัน) และลดลง 25.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.608 ล้านตัน ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม 2563 ราคาข้าวเปลือกขยับสูงขึ้นแต่ราคาข้าวสารอ่อนตัวลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 15.94 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 315.64 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจากรดับ 15.82 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 313.27 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.01 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 732.87 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 37.35 เปโซต่อกิโลกรัม หรือ

ประมาณ 736.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.3 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 817.82 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 41.38 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 815.69 เหรียญสหรัฐต่อตัน และลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 32.96 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 652.97 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 32.97 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 649.91 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และลดลงประมาณ 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.44 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 721.58 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 36.42 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 717.92 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน และลดลง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา Oryza.com

### อินโดนีเซีย

มีรายงานว่า หน่วยงาน BULOG ตั้งเป้าที่จะจัดสรรข้าวออกสู่ตลาดจำนวนประมาณ 600,000 ตัน ก่อนถึงช่วงวันตรุษอีต (Eid) ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม โดยในขณะนี้ BULOG มีสต็อกข้าวในคลังเหลือประมาณ 1.7 ล้านตัน

นาย Budi Waseso ประธานของ BULOG คาดว่าการจัดสรรข้าวออกสู่ตลาดในครั้งนี้จะทำให้มีที่ว่างในคลังเพื่อรองรับผลผลิตข้าวที่จะมีการจัดหาเข้ามาทดแทนสต็อกเดิม

ในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่า BULOG เตรียมที่จะส่งออกข้าวเกรดพรีเมียมจำนวนประมาณ 100 ตันไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียด้วย โดยคาดว่าจะส่งเป็นข้าวบรรจุถุงในขนาด 1 และ 5 กิโลกรัม

ที่มา Oryza.com

### ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 8 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 103,200 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจากสหรัฐฯจำนวน 39,000 ตัน แบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม-20 มิถุนายน 2020 ข้าวกล้องเมล็ดยาว (non-glutinous long grain brown rice) จากไทยจำนวน 7,200 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2020 ข้าวสารเมล็ดยาวจากประเทศใดก็ได้ (Global tender) รวม 36,000 ตัน แบ่งเป็นล็อตละ 12,000 จำนวน 3 ล็อต กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน-10 กรกฎาคม 2020 และข้าวกล้องเมล็ดยาวจากประเทศใดก็ได้ (Global tender) รวม 21,000 ตัน แบ่งเป็นล็อตละ 7,000 จำนวน 3 ล็อต กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม-10 กรกฎาคม 2020

ผลปรากฏว่าญี่ปุ่นสามารถซื้อข้าวได้ 91,200 ตัน แบ่งเป็นข้าวสารจากสหรัฐฯ 51,000 ตัน จากจีน 12,000 ตัน และข้าวสารจากไทยรวม 28,200 ตัน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ 31 ราย สำหรับราคาประมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 86,958 เยนต่อตัน หรือประมาณ 792 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) และที่ 93,915 เยนต่อตัน หรือประมาณ 855 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคารวมภาษี)

ทั้งนี้ การประมูลแบบ MA ทั้ง 8 ครั้ง (รวมครั้งนี้) ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยไปแล้วประมาณ 222,506 ตัน

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ยังได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 7 ของปีงบประมาณ 2020 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวประมาณ 30,000 ตัน

การประมูลแบบ SBS ทั้ง 6 ครั้งก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถประมูลขายข้าวสารรวม 3,691 ตัน และข้าวหักรวม 2,400 ตัน

การประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS tender ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2020 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวประมาณ 30,000 ตัน ปรากฏว่าญี่ปุ่นซื้อข้าวได้ 9,549 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด/ข้าวกล้อง (non-glutinous whole grain/brown rice) จำนวน 6,549 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 4,618 ตัน จีน 100 ตัน อินเดีย 78 ตัน ไต้หวัน 1,280 ตัน และปากีสถาน 473 ตัน โดยราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,049 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,606 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ยังซื้อข้าวหัก (non-glutinous broken rice) จำนวนรวม 3,000 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 2,500 ตัน และไทย 500 ตัน โดยราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 667 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,196 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ ทุกการซื้อและขายจะต้องชำระภาษีในอัตรา 8% ด้วย

ที่มา *Oryza.com*

### **เกาหลีใต้**

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (non-glutinous brown rice short grain) ตามมาตรฐานข้าวของสหรัฐฯ U.S. No. 3 จากประเทศจีน จำนวนรวม 55,556 ตัน และข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice medium grain) ตามมาตรฐานข้าวของสหรัฐฯ U.S. No. 3 จากประเทศสหรัฐฯ จำนวน 22,222 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2020

ผลการประมูลปรากฏว่า หน่วยงานเกาหลีใต้ตกลงซื้อข้าวกล้อง (non-glutinous brown rice medium grain) จากสหรัฐฯ จำนวน 22,222 ตัน ที่เสนอโดยบริษัท Posco International ในราคา 868.64 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

### **อินเดีย**

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงขยับสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 เนื่องจากในช่วงนี้มีคำสั่งซื้อจากประเทศในแถบแอฟริกาเข้ามา ประกอบกับค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 371-376 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) คาดว่าในปีการผลิต 2019/20 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 117.47 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ผลผลิตธัญพืชทั้งหมดคาดว่าจะมีประมาณ 291.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 285.21 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

รัฐบาลมีการจัดสรรเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ทั้งในฤดู Kharif และ Rabi รวมกันไว้ที่ประมาณ 116 ล้านตัน โดยในฤดู Kharif คาดว่าจะมีประมาณ 102 ล้านตัน และ ฤดู Rabi คาดว่าจะมีประมาณ 14 ล้านตัน

เมื่อเดือนกันยายน 2562 กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตขั้นปฐมครั้งที่ 1 (First Advance Estimate of Food Grain Production) สำหรับปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) โดยคาดว่าในฤดูการผลิต Kharif (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2019/20 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 100.35 ล้านตัน (ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 102 ล้านตันข้าวสาร) ลดลงประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับ 102.13 ล้านตัน ในปี 2018/19 แต่มากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ 93.55 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-11 กุมภาพันธ์ 2563 มีการนำเข้าข้าว 569,296 ตัน ลดลงประมาณ 12.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 647,818 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 104,186 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 60.80% เมื่อเทียบกับจำนวน 64,794 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 465,110 ตัน ลดลงประมาณ 20.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 583,024 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 21,600 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-11 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 107,408 ตัน ฝรั่งเศส 91,624 ตัน เนเธอร์แลนด์ 71,331 ตัน อิตาลี 40,282 ตัน โปแลนด์ 38,189 ตัน เยอรมนี 36,363 ตัน โปรตุเกส 35,416 ตัน สเปน 30,861 ตัน เบลเยียม 25,073 ตัน บัลแกเรีย 22,964 ตัน สาธารณรัฐเชค 16,209 ตัน สวีเดน 14,148 ตัน สโลวาเกีย 5,580 ตัน โรมาเนีย 5,093 ตัน เดนมาร์ก 3,883 ตัน ฮังการี 3,665 ตัน ออสเตรีย 3,278 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-10 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 62,403 ตัน เพิ่มขึ้น 23.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 35,971 ตัน ลดลง 35.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 23,703 ตัน เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 21,967 ตัน ลดลง 48.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 17,025 ตัน

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจำนวน 72,774 ตัน เพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 69,594 ตัน ลดลง 37.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 49,194 ตัน ลดลง 40.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 36,815 ตัน ลดลง 22.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 34,122 ตัน ลดลง 6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหัก (Broken rice) จากเมียนมาจำนวน 90,464 ตัน เพิ่มขึ้น

1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 16,612 ตัน เพิ่มขึ้น 29.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 11,085 ตัน เพิ่มขึ้น 50.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 9,358 ตัน ลดลง 26.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 8,436 ตัน เพิ่มขึ้น 137.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-10 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 70,139 ตัน เนเธอร์แลนด์ 41,119 ตัน โปรตุเกส 30,208 ตัน เบลเยียม 18,458 ตัน ฝรั่งเศส 19,399 ตัน สเปน 13,404 ตัน อิตาลี 14,983 ตัน เป็นต้น ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ประกอบด้วย เช่น ฝรั่งเศส 70,922 ตัน เยอรมนี 39,580 ตัน เนเธอร์แลนด์ 37,411 ตัน สหราชอาณาจักร 34,585 ตัน อิตาลี 20,026 ตัน เป็นต้น และข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 57,505 ตัน สหราชอาณาจักร 41,196 ตัน ฝรั่งเศส 19,298 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-11 กุมภาพันธ์ 2563 มีการส่งออก 98,399 ตัน ลดลง 8.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 107,222 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 79,276 ตัน ลดลงประมาณ 11.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 89,076 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 19,123 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 18,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,257 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-11 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลี จำนวน 49,447 ตัน โปรตุเกส 19,150 ตัน สเปน 11,272 ตัน โรมาเนีย 4,459 ตัน บัลแกเรีย 4,344 ตัน เบลเยียม 3,247 ตัน กรีซ 2,014 ตัน โปแลนด์ 1,041 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 611 ตัน เยอรมนี 516 ตัน สโลวีเนีย 462 ตัน เนเธอร์แลนด์ 290 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเชค 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมาเนีย 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรีย 6,255 ตัน เป็นต้น

โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 (ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 23 กันยายน 2562) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 194,575 ตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 116,560 ตัน ลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 105,264 ตัน เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 62,286 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 43,036 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 179,958 ตัน ลดลง 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 168,475 ตัน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 153,166 ตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 109,678 ตัน เพิ่มขึ้น 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 89,138 ตัน ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 303,298 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 38,129 ตัน เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 25,008 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,335 ตัน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

